



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
30 กันยายน 2562



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยขณะนี้ยังคงมีความเสี่ยง อาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในสังคม ประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดความเสี่ยง คือ การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เลี่ยงการนำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า และล้างมือบ่อย ๆ เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่าน “ไทยชนะ”

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์ ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS, workpointtoday)

-สถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 29 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย เดินทางมาจากชูดานใต้ 7 ราย, ตุรกี 1 ราย, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 3 ราย, อินเดีย 3 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,370 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 130 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,559 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ครอบคลุมงบประมาณ 878 ล้านบาท ตามที่ สร. เสนอ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการจัดซื้อให้รพ.ในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่กรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.มหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ยังมีความรุนแรง ทำให้คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกร่างประกาศให้คนต่างด้าวอยู่ไปก่อนตั้งแต่ 27 ก.ย.-31 ต.ค. 2563

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล็อตแรก ว่า ต้องดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่ สามารถเปิดรับบางกลุ่มเป็นลักษณะนักร้องก่อนได้หรือไม่ รวมถึงถามสังคม ประชาชน ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับได้มาตรการถึงจะออกมา ซึ่งรัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสม ทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์)

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เที่ยวบินแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน 150 คน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียแบบเช่าเหมาลำ มาสนามบินภูเก็ต วันที่ 8 ต.ค. 2563 และเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมวันที่ 25 ต.ค. 2563 โดยสายการบินไทยสมายล์ มาสนามบินสุวรรณภูมิ 126 คน และวันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยสายการบินไทย มาสนามบินสุวรรณภูมิ 120 คน ซึ่งทั้งหมดต้องเข้าพักในสถานกักกันตัวทางเลือก

-นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต ตรวจการเตรียมความพร้อมการติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ ของ สคร.ที่ 11 ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมขั้นตอนกระบวนการเก็บสิ่งส่งตรวจวันที่ 30 ก.ย. 2563 โดยจังหวัดจะประชุมศูนย์ EOC ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อหารือรายละเอียดกระบวนการรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต จะมีนักท่องเที่ยวจากเมืองกว่างโจว 180 คน เข้าพักกักตัว 14 วัน

-นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตามที่ ศบค.ส่วนกลางเลือก จังหวัดมีความพร้อมทุกด้าน มีโรงแรมที่อนุมัติผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ALQ แล้ว 9 แห่ง 1,222 ห้อง

-นายทศสยุ เตชะโชติ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ติดตั้งห้องแล็บ ห้องเตรียม ห้องตรวจ ห้องควบคุมงาน ณ อาคาร X-Terminal ได้มีการทดสอบระบบแล้ว จะทำการซักซ้อมระบบทั้งหมดในวันที่ 30 ก.ย. นี้

### 2.ลดระยะเวลาการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงหลักการในการลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 7 วัน โดยใช้วิธีการเจาะเลือด

## ประเด็นข่าว

เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโควิด 19 ว่า ขอเสนอให้มีการทดลองในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่า 1,000 ราย ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตลอดเดือน ต.ค. และต้องกักตัว 14 วันตามมาตรการเดิม โดยเจาะเลือดหาภูมิคุ้มกันและเก็บส่งตรวจในโพรงจมูกด้วยวิธี RT-PCR แบบเดิมควบคู่กันไป รวม 3 ครั้ง ในวันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 7 และวันที่ 14 พันเดือนต.ค.ไป หากพบว่าผลตรวจเลือดเจอเชื้อได้ในวันที่ 7 วันและไม่เจอเชื้อในวันที่ 14 เลย ในระยะต่อไปสามารถลดลงมาเหลือ 7 วัน เจาะเลือดตรวจหาเชื้อในวันที่ 0 และ 7 ของการกักตัว โดยการตรวจ 2 ครั้ง หากมีครั้งใดที่ผลเลือดเป็นบวก ต้องส่งตัวเข้าระบบการกักกันโรคนานกว่า 14 วัน เนื่องจากต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR จนกว่าเชื้อจะหมดจากร่างกาย เว้นแต่ว่าผู้นั้นเคยมีประวัติการติดเชื้อและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ารักษาหายแล้ว ซึ่งจะให้ผลเลือดเป็นบวก เพราะเป็นหลักฐานว่าเคยมีการติดเชื้อที่จะอยู่ในร่างกายประมาณ 20-40 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว

-กล่าวถึงแนวคิดลดระยะกักตัวจาก 14 วันเหลือ 7 วัน ว่าอยากจะให้นายกฯ พิจารณาให้รอบคอบ เพราะระยะเวลากักตัว 14 วันเป็นมาตรการที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นอยู่ระหว่าง 3-10 วัน หากลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน จะยังมีโอกาสเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ 50% ซึ่งต้องชั่งน้ำหนักให้ดี

### 3.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.รับทราบผลการประชุมของสคบ. ที่มีมติให้ขยายการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึง 31 ต.ค. 2563 โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แบ่งปันแนวทางที่ประเทศไทยใช้ให้กับประเทศเมียนมาร์ และย้ำว่าประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สช.

### 4.ทหารไทยกลับจากซูดานใต้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.สคบ.ทบ.ชี้แจงกรณีทหารไทย 16 นาย กลับจากปฏิบัติการรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติที่ซูดานใต้ ติดเชื้อโควิด 19 ว่า ทหารเหล่านี้ติดเชื้อจริงแต่ไม่แสดงอาการ ทุกคนยังแข็งแรงดี ได้ส่งตัวไปรักษาที่รพ.พระมงกุฎเกล้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-พ.อ.หญิงศิริจันทร์ จาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ทหารไทยที่กลับจากปฏิบัติการรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติที่ซูดานใต้ ติดเชื้อโควิด 23 ราย ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.แล้ว โดยกรมแพทย์ทหารบกได้เข้าไปให้การดูแลเพิ่มเติมตามนโยบายป้องกันโควิดของ ทบ. สำหรับกำลังพลที่ไม่ติดเชื้อและยังอยู่ในสถานกักกัน จะได้รับการตรวจเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่ 2 และเมื่อกักตัวครบ 14 วัน หากไม่พบการติดเชื้อ จะเดินทางกลับหน่วยต้นสังกัดและเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตัวตามวินัยทหารด้านโควิด 19 ของ ทบ. อีกระยะหนึ่ง

### 5.ต่างด้าวลักลอบเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, มติชน

-เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถกระบะ 2 คัน บริเวณถนนสายแม่สอด-บ้านไร่ดอนชัย ต.ดริมน้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก พบคนไทย 19 คน ลักลอบข้ามชายแดนไทย-เมียนมาผิดกฎหมาย จึงนำตัวไปตรวจวัดไข้และส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 สอบสวนทราบว่าข้ามไปทำงานบ่อนพนันในเมียนมา เมื่อมีการระบาดของโควิด 19 จึงจ้างนายหน้าพากลับไทยตามช่องทางธรรมชาติ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์ ย่อยข่าว) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, tnthailand, แนวหน้า, thaipbs, เดลินิวส์)

-WHO เตือนผู้เสียชีวิตอาจถึง 2 ล้านคน ก่อนที่จะมีวัคซีนใช้ทั่วถึง เตรียมส่งชุดตรวจเร็ว 120 ล้านชุดให้กับกลุ่มประเทศรายได้น้อย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทหลายแห่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด

-เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 11 ส.ค. แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

-สหรัฐฯ สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยใหม่เฉลี่ย 43,111 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากค่าเฉลี่ยของ 2 สัปดาห์ก่อน

-อินเดีย สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น คาดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงสุดในช่วงเทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดู ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสม 6.1 ล้านราย เสียชีวิต 9.6 หมื่นราย

-เมียนมา มีผู้ป่วยใหม่ 897 ราย ในจำนวนนี้ 20 รายเป็นการติดเชื้อแบบไม่ทราบที่มา ผู้ป่วยสะสม 11,631 ราย เสียชีวิตอีก 30 ราย รวมเสียชีวิต 256 ราย

-ออสเตรเลีย มีผู้ป่วยรายใหม่เพียง 5 ราย และผู้เสียชีวิต 3 ราย จากที่เคยมีผู้ป่วยใหม่รายวันถึง 700 รายช่วงต้นเดือน ส.ค.

-ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อสะสม 301,256 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงหลายพันคนต่อวัน

-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตเกิน 25,000 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 439,882 ราย

-ออสเตรเลีย เผย สเปรย์พ่นจมูกที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันใช้หวัดและไข้หวัดใหญ่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ โดยผลการทดลองในสัตว์จำพวกเฟอร์เรต์ พบว่า สามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด 19 ได้สูงสุดถึง 96% และสามารถไปควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนได้

### ประเด็นข่าว

- เนเธอร์แลนด์** เริ่มใช้มาตรการทำงานที่บ้านและจำกัดการรวมกลุ่ม โดยเป็นครั้งแรกที่แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้บริการในร้านค้า หลังก่อนหน้านี้บังคับใส่เฉพาะขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
- อังกฤษ** รายงานท้องถิ่น ระบุ มากกว่า 40 มหาวิทยาลัยจาก 130 แห่ง พบผู้ติดเชื้อและนักศึกษาหลายพันคนกำลังกักตัวเอง
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 33,328,833 ราย เสียชีวิต 1,002,670 ราย รักษาหาย 24,647,700 ราย สหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยสะสม 7,321,465 ราย เสียชีวิต 209,454 ราย อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 6,074,702 ราย เสียชีวิต 95,574 ราย และบราซิล ผู้ป่วยสะสม 4,732,309 ราย เสียชีวิต 141,776 ราย

### สารเคมีเกษตร

- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ผจก.ออนไลน์, innnews, สยามรัฐ)
- น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวถึง กรณี กกก.วัตถุอันตรายยังคงมติห้ามใช้สารคลอร์ไพริฟอสและพาราควอตว่า หากยังเป็น รมต.อยู่จะไม่ทบทวนมติห้ามใช้สารเคมีอันตราย ส่วนที่มีเกษตรกรบางส่วนกังวลว่ายังไม่มีการยกเลิกการใช้ทดแทน รวมทั้งบางพื้นที่ที่มีการลักลอบขาย กำลังตรวจสอบกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้อง มั่นใจว่าสารที่จะมาทดแทนมีพิษน้อยกว่าสารเคมีเดิม ถ้ามีการแบนอย่างจริงจังจะเกิดการปรับเปลี่ยนอย่างยั่งยืน
- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า
- กล่าวว่า ขอปรบมือให้กับ กกก.วัตถุอันตราย ที่ยืนยันมติเดิม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ย้ำว่าทุกอย่างศึกษาดีแล้วเพราะสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้ง นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.เกษตรฯ ยอมรับมติดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้และสารทางเลือกมีต้นทุนสูงกว่า โดย ก.เกษตรฯ จะร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม และ ก.พาณิชย์ หามาตรการให้ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น เพื่อจูงใจให้เกษตรกรใช้การเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเลิกใช้สารเคมีในที่สุด

### ทุจริตบา บัตรทอง

- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ), เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ประชาไท, แนวหน้า, newtv, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, มติชนออนไลน์)
- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า มีการตรวจสอบหน่วยบริการทุจริตบัตรทองในพื้นที่ กทม. ล็อตที่ 3 จำนวน 108 แห่งแล้ว โดยเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้งหมด และได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามแล้ว การบอกเลิกสัญญาจะมีผลวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ด้าน นพ.การุณย์ คุณิรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากนั้นจะเร่งประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่เข้าเป็นคู่สัญญา ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ย.นี้

### ขอความเป็นธรรมกรยาเสียชีวิต

- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ช่อง 3, สยามรัฐ, GMM25, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, เชียงใหม่นิวส์, เดลินิวส์, มติชน, kapook,
- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ อีระวุธต์ หงษ์สุวรรณกร โพสต์ขอความเป็นธรรม กรณีกรยามีอาการปวดท้องน้อย คลื่นไส้อาเจียน เข้ารับการรักษาที่รพ.เชียงใหม่-ราม แพทย์แจ้งว่าอาจเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะ จึงให้แอดมิทเพื่อตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่าง โดยมีการฉีดสารทึบรังสีแล้วเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรงจนช็อคเสียชีวิต ต่อมาแพทย์แจ้งว่าจากผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบการตั้งครรภ์ ครบครันติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอเอกสารการรักษาซึ่งต้องขอหลายครั้ง ขณะที่รพ.ไม่มีคำอธิบายระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอน แต่ญาติซึ่งเป็นแพทย์ดูแลแล้วพบความผิดปกติหลายขั้นตอน จึงจะยื่นเอกสารกับแพทยสภาเพื่อขอความยุติธรรมในการตรวจสอบ

### นวัตกรรมผู้สูงอายุอาเซียน

- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ
- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สธ.มีเป้าหมายจะยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุของอาเซียน โดยไทยได้ริเริ่มผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันก่อตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) ขึ้น และด้วยศักยภาพของงาน Inter Care Asia 2020 สามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเป็นทางการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต

### อาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีก

- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnthailand, แนวหน้า, sanook, ข่าวสด, Innnews, MCOT, ไทยรัฐออนไลน์, สยามรัฐ, thaipbs, thailandplus
- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาการปากเบี้ยวหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell's palsy) คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือเกิดอัมพาตชั่วคราว มีสาเหตุมาจากการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้า ส่งผลให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีก รวมทั้งการรับรส การผลิตน้ำตา และต่อมน้ำลาย ผิดปกติ มักจะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง
- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณใบหน้าครึ่งซีก ทำให้หน้าเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ปากเบี้ยว มีน้ำไหลที่มุมปาก และอาจพูดไม่ชัด การรับรสที่ลิ้นผิดปกติ ปวดศีรษะ หูได้ยินเสียงดังขึ้นข้างเดียว ตุ่มน้ำลำบาก สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจมีแนวโน้มมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะปากเบี้ยว ได้แก่ ไรคงสุวัด เป็นต้น และยังไม่มียาป้องกันที่ชัดเจน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายภายในระยะเวลาเป็นสัปดาห์ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์

### โรคมือเท้าปาก

- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ New18, กรมประชาสัมพันธ์, Bluechipthai, thailandplus, ผจก.ออนไลน์
- นพ.อัษฎพงศ์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และสถานศึกษากำลังเปิดเรียน จึงควรระมัดระวังเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคนี้สามารถติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปาก โดยเชื้อจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดจากการไอ จาม รดกัน อาการคือ มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มี

## ประเด็นข่าว

อาการเจ็บปากร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระจกแก้ม ลิ้น หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูง ซึม เดี๋ยวเซ ซักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที และหมั่นทำความสะอาดของเล่นของใช้ ถ้าเด็กป่วยให้หยุดรักษาที่บ้านจนกว่าจะหาย

### อสม.อาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ One 31

-อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกูด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ไปทัศนศึกษาดูงานที่ จ.ชลบุรี รวม 6 คน ขณะเดินทางกลับ มืออสม.จำนวนมากเกิดอาการปวดท้องและท้องเสีย เข้ารับการรักษาที่รพ.กบินทร์บุรี รพ.ประจันตคาม และรพ.นาดี รวม 149 ราย โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. เล่าว่า รับประทานอาหารเย็นก่อนเดินทางกลับที่สุขาดี พักยา เป็นโต๊ะจีนอาหารเหมือนกันหมด จนช่วงเช้าบางคนเริ่มมีอาการ ต้องแวะเข้าห้องน้ำตลอดทาง ด้าน แพทย์รพ.กบินทร์บุรี ระบุ เบื้องต้นผู้ป่วยเกิดลำไส้อักเสบจากอาหารเป็นพิษ น่าจะเกิดจากอาหารหรือสารพิษปนเปื้อน

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

